



รายงานการวิจัย เรื่อง

การออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมออนไลน์
เพื่อพัฒนาครูภายใต้การเรียนรู้แบบทฤษฎีผสมผสาน

Designing and developing online training course
for teacher professional development based on multiple pedagogy

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยวัชร ชัยบุตร
อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ
ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครูภายใต้การเรียนรู้แบบทฤษฎีผสมผสานในครั้งนี้ เป็นการวิจัยต่อเนื่องมาจาก การวิเคราะห์เชิงลึกสถานภาพการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน e-learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ผลจากการวิจัยได้ระบุถึงสถานภาพและปัญหาของการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์กระแสหลักตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คติวิเคราะห์ และให้ผลย้อนกลับ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างรายวิชาออนไลน์ภายใต้การเรียนรู้แบบทฤษฎีผสมผสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูซึ่งถือได้ว่าเป็นปุชนิยบุคคลที่มีบทบาทและความสำคัญในการสอน การจัดเตรียม และสร้างวัสดุการเรียนสำหรับผู้เรียนในทุกกระบวนการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หลักการของการตัดต่อรวมทั้งการออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ในเวลาเดียวกัน และผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่มีส่วนให้กระบวนการวิจัยสำเร็จและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ขอขอบคุณผองเพื่อน พี่ และน้องจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนทั้งร่างกายและแรงใจในการอ่านบททวน ปรับปรุงวัสดุรายวิชาในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัย บุคลากรสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ให้ความช่วยเหลือเสนอแนะการบริหารจัดการโครงการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย

นอกจากนั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คุหากาญจน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ที่ได้กรุณาอ่านงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะที่มีค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงงานวิจัยในครั้งนี้ให้ดีขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลย์วัชร ชัยบุตร

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑพลิน